

แนวทางการยกระดับผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัวชี้วัด	ข้อความที่ต่ำกว่าผลประเมินต่ำกว่า 80 คะแนน / หรือคะแนนลดลงจากปี 2565	ระดับคะแนน	สาเหตุ	แนวทางการยกระดับ	หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน	๐12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	0.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการรวบรวมข้อมูล	- ปรับแผนระยะเวลาการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ และจัดทำร่างเพื่อเสนอขอทำรูปเล่มให้เสร็จสิ้น ภายในมีนาคมของทุกปี เพื่อให้ทันนำขึ้นระบบในเดือนเมษายน	งานแผนและพัฒนา
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ	๐24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	0.00	๐24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี องค์กรประกอบด้านข้อมูล ปีงบประมาณ 2564 งานพัสดุตรวจสอบแล้ว พบว่ามีการรายงานของปีงบประมาณ 2564 ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์แล้ว		งานพัสดุ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๐26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	0.00	เข้าใจคาดเคลื่อนเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล	- ศึกษาเกณฑ์ในคู่มือการประเมิน MU ITA ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น - ปรับแผนระยะเวลาการรวบรวมข้อมูล	งานทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต	๐36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี	0.00	เข้าใจคาดเคลื่อนเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล	- ศึกษาเกณฑ์ในคู่มือการประเมิน MU ITA ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น	งานทรัพยากรบุคคล / งานแผนและพัฒนา
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต	๐37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	0.00	เข้าใจคาดเคลื่อนเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล	- ศึกษาเกณฑ์ในคู่มือการประเมิน MU ITA ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น	งานทรัพยากรบุคคล / งานแผนและพัฒนา
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต	๐40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน	0.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการรวบรวมข้อมูล	- ศึกษาเกณฑ์ในคู่มือการประเมิน MU ITA ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น - ปรับแผนระยะเวลาการรวบรวมข้อมูล	งานทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต	๐43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	0.00	อยู่ระหว่างการดำเนินการรวบรวมข้อมูล	- ศึกษาเกณฑ์ในคู่มือการประเมิน MU ITA ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น - ปรับแผนระยะเวลาการรวบรวมข้อมูล	งานทรัพยากรบุคคล

ข้อมูล ณ มีนาคม พ.ศ. 2566

ผู้รวบรวม นายวิษุวัต มหิทธิกร

งานทรัพยากรบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล